

เบทาโกรย้ำภาพผู้นำอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ผ่าน QR Code เป็นรายแรกของประเทศ

เทศ

หลังจากตรวจสอบย้อนกลับเนื้อหมู เนื้อไก่ ครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศ ตั้งแต่ปี 2545 ล่าสุด เบทาโกรต่อยอดพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สะดวกกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยผ่านระบบคิว อาร์ โค้ด (QR Code)



นายอรรถพล อุไรไพรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเบทาโกร ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร เปิดเผยว่า เบทาโกรได้นำเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อหมู เนื้อไก่ ด้วยการสแกน QR Code มาใช้กับการตรวจสอบย้อนกลับเนื้อหมู เนื้อไก่ แบรินด์เอสเพียว (S-Pure) ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิต ด้วยความความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ และใช้งานง่ายเพียงสแกน QR Code จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนสินค้า ที่ผลิตและบรรจุออกจากโรงงาน ก็ตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาตั้งแต่ขั้นตอนแรกซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทย

“เบทาโกร เป็นผู้ประกอบการรายแรกในวงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่สามารถพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ หรือ เบทาโกร อี-เทรซอะบิลิตี้ (Betagro e-Traceability) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และล่าสุด เบทาโกรได้ต่อยอดภาพผู้นำอาหารปลอดภัย โดยการนำนวัตกรรม QR Code มาพัฒนาใช้กับการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเนื้อไก่สดและเนื้อหมูสดที่ผลิตโดยเบทาโกร ในแบรนด์ เอส-เพียว (S-Pure) โดยการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป และโปรแกรม QR Code Reader ก็จะได้ทราบข้อมูลถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของเครือเบทาโกร ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพการบริโภคตามแนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” ที่เรายึดถือมาตลอด 45 ปี” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเบทาโกรกล่าว

เกี่ยวกับ QR Code

รหัสคิวอาร์ หรือ คิว อาร์ โค้ด (QR Code) คือ บาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มี

สัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ โนโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสามารถโทรเพื่อถอดข้อมูลในรูปแบบข้อความ เช่น ชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ หรือ URL เช่น e-mail, msn, facebook

-

เกี่ยวกับเครือเบทาโกร

เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ มุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 34 บริษัท และพนักงานมากกว่า 26,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ